

รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘

ด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล เป็นการบริหารงานที่สอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนและผู้บริหารงานเทศบาล คือ นายกเทศมนตรี โดยมีรองนายกเทศมนตรี ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรี ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย พนักงานเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบในงานประจำทั่วไป

จึงถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของเทศบาลเป็นหน่วยงานปกครองท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดและมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน สามารถสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนั้น ทั้งนี้ โดยใช้งบประมาณของเทศบาล ภายใต้การควบคุมและรับผิดชอบของนายกเทศมนตรีและสภาเทศบาล

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ประชาชนจึงสมควรได้รับทราบการปฏิบัติงานของเทศบาลด้วย อันจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ จึงขอแจ้งให้ทราบผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ จำแนกตามนโยบาย ตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลในการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ดังนี้

๑. นโยบายด้านการบริหารทั่วไป โดยการนำหลักการบริหารงานโดยเน้นหลักการบริหารงานที่ดีมาใช้ เพื่อให้เกิดความราบรื่น สะท้อนความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นประชาชนศรัทธาการทำงานของเทศบาล เกิดความร่วมมือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานของเทศบาลทุกขั้นตอน มีมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเกิดผลอย่างแท้จริง เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน กระจายอำนาจในการตัดสินใจสั่งการ จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลที่เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน สร้างท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง และประชาชนมีสุข บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลจะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถในการบริการประชาชน มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง

๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนของทุกภาคส่วนอย่างลงตัว เปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสได้ทำงานมากขึ้น สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดสถานที่ค้าขายอย่างเหมาะสม ส่งเสริมการมีงานทำอย่างทั่วถึง ส่งเสริมธุรกิจภาคเอกชน อบรมอาชีพแก่ แม่บ้าน จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว สร้างอุตสาหกรรมในครอบครัวให้มากขึ้น ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้ประหยัดและเกิดประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินการคลังของเทศบาล สร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี

๓. นโยบายด้านสังคม โดยการส่งเสริมความรักความสามัคคีในชุมชน ท้องถิ่นส่งเสริมบทบาทและคุณค่าของบุคคลในท้องถิ่นให้มีสันติสุขบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม สร้างคุณค่าของคน ให้การช่วยเหลือเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ควบคุมดูแลที่สาธารณประโยชน์ ให้มีที่ออกกำลังกายในร่ม จัดหาผู้นำ ออกกำลังกาย จัดตั้งกลุ่มกีฬาชนิดต่างๆ ให้มีสวนสุขภาพและพักผ่อนหย่อนใจ ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัวและชุมชน

๔. นโยบายด้านการเมือง โดยการสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข กระจายอำนาจให้มากขึ้น ส่งเสริมการออกเสียงเลือกตั้ง ทุกระดับ ให้สุจริตและเป็นธรรม การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าตรวจสอบการทำงานของเทศบาลได้ง่าย ให้ประชาชนเข้าร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ในนโยบายต่าง ๆ จัดกิจกรรมประชาธิปไตยอย่างสม่ำเสมอ ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ อบรมความรู้ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล และส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการอบรม สนับสนุนกิจกรรมการเมืองอื่น ๆ

๕. นโยบายด้านการศึกษา โดยการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้มีมาตรฐาน และคุณภาพตามหลักวิชาการ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กสามารถเข้ารับการศึกษาระดับปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ จัดหาสื่อ หนังสือ วัสดุอุปกรณ์การศึกษาให้เพียงพอ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้การสนับสนุนการฝึกอาชีพแก่ผู้ว่างงาน ให้มีที่อ่านหนังสือ และจัดหาหนังสือพิมพ์แก่ชุมชน

๖. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการจัดตั้งเครือข่ายการเฝ้าระวังภัยในเขตเทศบาลให้มากขึ้น จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้พอเพียง จะฝึกอบรมให้ประชาชนได้มีความรู้และความเข้าใจถึงภัยต่าง ๆ และสามารถป้องกันภัยเบื้องต้น ได้เอง จะทำงานร่วมกับองค์ภาคเอกชนอย่างเข้มแข็งโดยการป้องกันและเฝ้าระวังอาชญากรรม ทุกช่องทาง การควบคุมจุดเสี่ยงและสถานที่ไม่ปลอดภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สนับสนุนหน่วย อปพร. ตำรวจบ้าน ยามท้องถิ่น

๗. นโยบายด้านสาธารณสุข โดยการนำวิธีการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยมาใช้ให้มากขึ้น เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิที่จำเป็นต่อสุขภาพ และการดำรงชีวิตตามหลักประกันสุขภาพ เช่น สถานที่ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีสวนสาธารณะเพียงพอ ป้องกันเหตุของโรคติดต่อและไม่ติดต่อ จัดให้มีน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างพอเพียง ให้มีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค ควบคุมสินค้าที่นำมาจำหน่ายในตลาด จัดตลาดสดให้มีความสะอาดและมีระเบียบ สถานที่ราชการปลอดบุหรี่ ป้องกันยาเสพติดในชุมชน ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ ให้มีการบำบัดน้ำเสียชุมชน การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากจนและด้อยโอกาส

๘. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปลอดภัย เช่น ถนนหนทาง ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา สะพาน แหล่งน้ำชุมชน สนามกีฬา ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะให้ได้มาตรฐาน ที่จอดรถสาธารณะ จะติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรให้ทั่วถึง จะกวดขันควบคุมสิ่งปลูกสร้างอย่างเข้มงวดเพิ่มการตรวจสอบสถานบริการน้ำมันและแก๊สหุงต้ม

๙. นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม จาริตประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการจัดให้มีสถานที่แสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น มีการเผยแพร่งานประเพณีท้องถิ่น ให้ความสำคัญแก่ ผู้สูงอายุและผู้ทรงความรู้ของท้องถิ่น ส่งเสริมการรักษาประเพณีอันดีงามที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม การแต่งกายที่เหมาะสม ปลูกฝังมารยาทอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน ดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุในเขตเทศบาล จัดขึ้นทะเบียนปราชญ์ท้องถิ่น จะส่งเสริมให้พระภิกษุมาอบรมสั่งสอนศีลธรรมแก่ประชาชนในวันสำคัญต่าง ๆ และได้สรุปการดำเนินการให้รับทราบ ดังต่อไปนี้

๑. นโยบายด้านการบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม
๑	โครงการวันเทศบาล
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๕๗
๓	โครงการร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๔	โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

โครงการวันเทศบาล



โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๕๗



โครงการร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๖
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗



โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี



๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม
๑	โครงการส่งเสริมฟื้นฟูการทอผ้าเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ประจำปี ๒๕๕๗
๒	โครงการพัฒนาชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพาะเห็ดนางฟ้า
๓	โครงการฝึกอาชีพทำขนมไทยเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
๔	โครงการฝึกอาชีพการทอผ้าตีนจกถุงย่าม

โครงการพัฒนาชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพาะเห็ดนางฟ้า



โครงการฝึกอาชีพทำขนมไทยเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว



โครงการส่งเสริมฟื้นฟูการทอผ้าเทศบาลตำบลหาดเลี้ยว ประจำปี ๒๕๕๗



โครงการฝึกอาชีพการทอผ้าตีนจกถูงยาม



๓. นโยบายด้านสังคม

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม
๑	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๒	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ
๓	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์
๔	โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
๕	โครงการเยี่ยมเยียนห่วงใย ใส่ใจถึงบ้าน เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
๖	โครงการร่วมใจพัฒนา
๗	โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดี รักษาพื้นที่สีเขียว
๘	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดถนนและสถานที่สาธารณะ
๙	โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
๑๐	โครงการบ้านราษฎร์รัฐร่วมใจ เทศบาลเมืองราชินี
๑๑	โครงการคืนความสุขงานมหกรรม พม. รวมพลังสร้าง สุขสู่คนไทยด้วยใจดวงเดียวกัน
๑๒	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้านติดเตียง
๑๓	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมผู้สูงอายุ
๑๔	โครงการมอบบ้านเทศบาลเมืองราชินี

โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส



โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดถนนและสถานที่สาธารณะ



โครงการคืนความสุขงานมหกรรม พม. รวมพลังสร้างสุข สู่คนไทยด้วยใจดวงเดียวกัน



โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมผู้สูงอายุ



โครงการมอบบ้านเทิดไถ่องค์ราชินี



๔. นโยบายด้านการเมือง

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว



๕. นโยบายด้านการศึกษา

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม
๑	โครงการอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๗
๔	การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๕๗
๕	โครงการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
๖	โครงการที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
๗	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
๘	โครงการวันแม่แห่งชาติ
๙	โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและฝึกอาชีพพื้นฐานให้เด็กนักเรียน

การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๕๗



โครงการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

